

การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ เลขที่ 399 หมู่ 3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี มีหน้าที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการแบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา กับนักเรียนพิการทั้ง 9 ประเภท ในจังหวัดอุทัยธานี และมีหน่วยบริการประจำอำเภอ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองฉาง อ.บ้านไร่ อ.ลานสัก อ.ห้วยคต อ.ทัพทัน อ.สว่างอารมณ์ เพื่อให้บริการนักเรียนพิการในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการตามนโยบาย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่หน่วยบริการทั้ง 6 อำเภอ สำหรับจัดการเรียนการสอนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในเบื้องต้นให้กับนักเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา ด้วยตนเอง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก ช่องยูทูป เผยแพร่แบบฝึกหัด ใบความรู้ คลิปสาธิตการสอนต่างๆ ที่พัฒนาทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่จัดทำโดยคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้สอนนักเรียนที่บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนแสวงหาสื่อการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ การค้นหาจากเพจเฟซบุ๊ก ช่องยูทูป แอปพลิเคชันเกมการศึกษา โปรแกรม cava ,wordwall, live work sheet ในการจัดทำแบบฝึกหัด จัดทำเกมการศึกษา ออกแบบสื่อการเรียนการสอน การค้นหาคลิปวิดีโอเพลง นิทาน และเกมการศึกษาจากแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ครูผู้สอนนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลตามหลักสูตรสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี มุ่งเน้นที่จะจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข